



จดหมายข่าว
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ISSUE
SEPTEMBER 2015 33
www.fap.or.th

FAP Newsletter



ทักษ์กายเปิดเล่ม << P.3

นางวิไล จักกัณฑ์รัตมี
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี

สวัสดีค่ะ...ท่านผู้อ่านทุกท่าน....

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เต็มฝนตก
เดี่ยวแดดออก สมาชิกทุกท่านอย่าลืม ดูแลสุขภาพกันด้วย
นะคะ ด้วยความปรารถนาดีและความเป็นห่วงจากใจ
ผู้จัดทำในนามของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
(สภาวิชาชีพบัญชี)

FAP Newsletter ฉบับที่ 33 ทางผู้จัดทำยังคง
อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระความรู้ทางด้านวิชาการ
และด้านบัญชี เราคัดสรรและเน้นเนื้อหาดีดี เพื่อให้
ทุกท่านได้รับความรู้และความสนุกเหมือนเช่นที่ผ่านมา
เข้าสู่เนื้อหาในเล่มกันเลยดีกว่า เริ่มจากทักทายเปิดเล่ม
กับคุณวิไล ฉัททันต์รัมย์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี
กล่าวถึง โครงการ และโปรเจคพิเศษต่าง ๆ ที่ทางสภา
วิชาชีพบัญชีได้ร่วมดำเนินงานกับองค์กรต่าง ๆ ต่อด้วย
เนื้อหาเกี่ยวกับข้อควรรู้สำหรับการรักษาสถานภาพ
สมาชิก และมารู้จักพระราชบัญญัติหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. 2558 “ธุรกิจไทย เข้าถึงแหล่งทุน” ทั้งยัง
มีเนื้อหาบทความต่อจากฉบับที่แล้ว “เรื่องของเงินที่นำ
ส่งรัฐ(Levies) ปฏิบัติอย่างไร? ให้ตรงกับการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอนที่ 2” ต่อด้วย
บทความ “การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียนตอนที่2” นอกจากนี้
ยังมีบทความ “การเลือกประกอบอาชีพบัญชีของ
นักศึกษาบัญชีหลังสำเร็จการศึกษา ตอนที่ 2” และ
บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจอยู่ภายในเล่มอีกเพียบนะคะ
จึงตามเรามาอ่านกันต่อภายในเล่มเลยคะ

สุดท้ายนี้ ผู้จัดทำขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่าน
ที่ให้ความสนใจ FAP Newsletter ตลอดมา พบกัน
ฉบับหน้าคะ

ผู้จัดทำ...Jutithip.Pr@fap.or.th



This Issue ▶

- P.3 กักตุนเปิดเล่ม โดย.. นางวิไล ฉัททันต์รัมย์
- P.4 FAP News Update
- P.5 FAP Activity
- P.6 มารูจักพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ 2558
“ธุรกิจไทย เข้าถึงแหล่งทุน”
- P.7 เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไร? ให้ตรงกับ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ตอนที่ 2
- P.8 การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณีและ
เครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน ตอนที่ 2
- P.8 การเลือกประกอบอาชีพบัญชีของนักศึกษาอาชีพบัญชี
ของนักศึกษาบัญชีหลังสำเร็จการศึกษา ตอนที่ 2
- P.12 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ตอนที่ 11
- P.15 CFO : The Business Partner of CEO
- P.18 ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2558

Purpose : เอกสารฉบับนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี มิใช่การให้คำแนะนำหรือความคิดเห็นด้านกฎหมาย ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีสงวนสิทธิ์ไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูล เนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใด ๆ และไม่มี ความรับผิดชอบใน ความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าเป็นผลโดยตรงหรือทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในเอกสาร ฉบับนี้ไปใช้

ท้าทายเปิดเล่ม

โดย : นางวิไล ฉัททันต์รัศมี
เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี



สวัสดิ์คณะสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางวิไล ฉัททันต์รัศมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมากล่าวท้าทายเปิดเล่มใน Fap Newsletter ฉบับเดือนกันยายน ถือเป็นภารกิจที่ท้าทายก่อนหมดไตรมาสที่สามซึ่งสภาพเศรษฐกิจมีการปรับตัวและเตรียมก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่สี่ ซึ่งคงมีหลาย ๆ ท่านกำลังจัดทำ Budget ของปีถัดไป รวมไปถึงการวางแผนงานหลายส่วนเพื่อพัฒนาทั้งองค์กรและตนเอง เพื่อก้าวไปกับปีเริ่มต้นของ AEC ที่จะมาถึง

สภาวิชาชีพบัญชี ยังคงมุ่งมั่นและดำเนินงานเพื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทุกท่านตามพันธกิจหลักของเรามาโดยตลอดกว่า 10 ปี เราพร้อมเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิชาชีพของเราให้ก้าวหน้าผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ดังที่เห็นได้ในช่วงที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีในฐานะองค์กรวิชาชีพได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความอย่งยั่งยืน ดิฉันในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำงานตรงจุดนี้ โดยได้ร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการให้ความรู้กับนิสิต/นักศึกษาสาขาบัญชี ตลอดจนสำนักงานบัญชี ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดผ่านโครงการ Young & Smart Accountants โครงการต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ซึ่งถือว่าทั้งสองโครงการเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงานจริง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ความร่วมมือกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการร่วมเป็นคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปรสกร และแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ หรือที่ทุกท่านอาจจะคุ้นชินกับคำว่า คู่มือ บข.1 ความร่วมมือกับกรมบัญชีกลางในการส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐส่วนที่เหลื่อมมาใช้ในประเทศไทยให้ครบถ้วน ความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีกับสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านโครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกลุ่มสมาพันธ์สภาวิชาชีพที่รวบรวมสภาวิชาชีพต่าง ๆ ทั้ง 11 สาขาประกอบด้วย แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาเทคนิคการแพทย์ สภากายภาพบำบัด สภานายความ สภาวิชาชีพบัญชี สัตวแพทยสภา ในการร่วมกันดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ซึ่งจากที่กล่าวข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมดำเนินงานกับองค์กรต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีโปรเจกพิเศษที่ตั้งขึ้นมาเป็นกรณีเฉพาะ เช่น คณะอนุกรรมการและคณะทำงานปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกที่ผ่านมาของรัฐบาล ซึ่งเราได้ระดมผู้เชี่ยวชาญทางบัญชี ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชี CFO และอาจารย์มหาวิทยาลัยบางส่วนมาช่วยกันวางกรอบ

แนวการเก็บตัวเลข การนำมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติและการรายงานผลเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงานที่ถูกต้องแท้จริงเป็นไปตามหลักการบัญชี โดยสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตามหลักการเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนสูงสุดต่อทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ทางสภาวิชาชีพบัญชียังได้ให้ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อประสานกันในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้มีกระบวนการกำกับดูแลที่ดีภายในองค์กร การจัดทำรายงานทางการเงินที่โปร่งใสและมีคุณภาพ ตลอดจนการกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกสหกรณ์และสาธารณชนโดยทั่วไป ในส่วนของความร่วมมือกับต่างประเทศนั้น สภาวิชาชีพบัญชีมีพันธกิจในการพัฒนาไปสู่สากล เพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมั่นใจในการแข่งขันในระดับสากล โดยเป็นผู้แทนในการร่วมประชุมและทำงานร่วมกับคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Trade in Services : CCS) คณะกรรมการองค์กรวิชาชีพบัญชีในอาเซียน (ASEAN Federation of Accountants : AFA) การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (The International Federation of Accountants : IFAC) เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่สภาวิชาชีพบัญชีดำเนินการอยู่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิชาชีพและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะอย่างไรก็ตามสมาชิกทุกท่านก็คือเพื่อนร่วมวิชาชีพ ผู้ซึ่งมีเจตนาปรารถนาและอุดมการณ์เดียวกัน การมองเห็นวิชาชีพบัญชีของเราเติบโตแข็งแรง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2559 ที่จะเข้าสู่การเปิด AEC อย่างเต็มรูปแบบแล้วนั้นเป็นสิ่งที่มีความท้าทายสำหรับผู้ประกอบการวิชาชีพทุกท่านในการเตรียมพร้อมสู่ประตูบานใหญ่ที่กำลังเปิดโอกาสรอพวกเราทุกคนอยู่ ความสามารถเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนเราก้าวหน้า แต่ทั้งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอกาส ขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และใช้โอกาสที่ได้จากวิชาชีพนี้ในการสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อสังคม และอยากเห็นพวกเรานักบัญชีไทยเป็นนักบัญชีอาเซียน ACPA ก้าวเข้าไปทำงานในอีก 9 ประเทศเพื่อนบ้านในฐานะนักบัญชีต่างด้าวขึ้นทะเบียน RFLPA ต่อไป โดยดิฉันเชื่อว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้วิชาชีพบัญชีเติบโตมาได้เช่นทุกวันนี้เกิดจากความร่วมมือและความรักในวิชาชีพบัญชีของทุกท่านที่จะช่วยกันผลักดันให้วิชาชีพของเรา รวมไปถึงประเทศไทยก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนและเต็มภาคภูมิ

FAP News Update



ข้อควรรู้... สำหรับการรักษาสถานภาพสมาชิก

สภาวิชาชีพบัญชี ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกดำเนินการเพื่อให้สถานภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง ดังนี้

1. ยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD)

- **ผู้ทำบัญชี** ต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง

- **ผู้สอบบัญชี** ต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) จำนวน 18 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน และต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ให้ยื่นหลักฐานการเข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่อสภาวิชาชีพบัญชีภายในวันทำการสุดท้ายของปีที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา

2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ ชำระค่าบำรุงสมาชิก

2.1 **ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี** ปีละ 2,000 บาท เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ

2.2 **ชำระค่าบำรุงสมาชิกของผู้สอบบัญชี และผู้ทำบัญชี** เลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปีที่ชำระ โดยแบ่งเป็น

- สมาชิกสามัญ (สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี) และ วิชาสามัญ (สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์) ปีละ 500 บาท

- สมาชิกสมทบ (สำเร็จการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรี แต่ไม่ต่ำกว่า ปวส. ทางด้านการบัญชี) ปีละ 300 บาท

การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ การชำระค่าบำรุงสมาชิกของปีต่อ ๆ ไปล่วงหน้าภายในวันทำการสุดท้ายของปีเว้นแต่กรณีชำระผ่านธนาคารหรือทางอินเทอร์เน็ตให้ชำระได้ถึงวันสิ้นสุดของปีปฏิทิน

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดำเนินการการยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) หรือ การชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้สอบบัญชี หรือ การชำระค่าบำรุงสมาชิกได้ตลอดทั้งปี ด้วยระบบ Online โดยสมาชิกต้อง log in เข้าไปที่ www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ และหากท่านสมาชิกใช้บริการด้วยระบบออนไลน์สมาชิกไม่ต้องส่งเอกสาร มาทางโทรสาร(Fax) หรือทางไปรษณีย์ต่อสภาวิชาชีพบัญชีอีกด้วย

Update บริการออนไลน์

ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีได้นำบริการออนไลน์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งบริการ Online ระบบล่าสุดที่จะเริ่มใช้คือ (1) ระบบสมัครสมาชิกใหม่ และ (2) การตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สามารถลงนามในงบการเงิน โดยสมาชิกสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ website ของสภาวิชาชีพบัญชี www.fap.or.th เลือกบริการออนไลน์ เมนูสมัครสมาชิกใหม่ หรือ ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีกำลังพัฒนาระบบออนไลน์อื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

หากสมาชิกต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าใช้งานบริการ Online โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-685-2535, 2564 และ 2566 หรือ E-mail: it@fap.or.th

FAP Activity

ความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ ของผู้สอบบัญชีประเทศเคนย่า ICPAK

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 องค์กรวิชาชีพของผู้สอบบัญชีของประเทศเคนย่า (Institute of Certified Public Accountants of Kenya : ICPAK) นำโดยคุณ Tom Nyagare Chief Manager, Member Services และคุณ Patrick Obura Manager, Internal Audit, Risk & Compliance ได้เข้าพบเพื่อหารือกับคุณวิไล ฉันทันต์ศรีมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคุณมนิรัตน์ ศรีเสาวชาติ ผู้อำนวยการสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับเรื่องที่ทาง ICPAK ประเทศเคนย่าจะมาจัดสัมมนาที่ประเทศไทย โดยกลุ่มผู้ร่วมงานคือ นักบัญชีของประเทศเคนย่า และจะขอเรียนเชิญนายกสภาวิชาชีพบัญชี หรือผู้แทนร่วมบรรยายให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับนักบัญชีของประเทศเคนย่า เกี่ยวกับบทบาทของสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทย รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต่อไป



ความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants

ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ซึ่งเป็นโครงการบรรยายเกี่ยวกับเส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี รวมถึงเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต/นักศึกษา สาขาบัญชี ชั้นปีที่ 3-4 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่วิชาชีพบัญชีต่อไป

สภาวิชาชีพบัญชี โดยคุณวิไล ฉันทันต์ศรีมี เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี ได้ไปร่วมบรรยายในโครงการดังกล่าว โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โครงการ Young & Smart Accountants ได้มีการจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม พ.ศ. 2558





มารู้จักพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ

พ.ศ.2558

“ธุรกิจไทย เข้าถึงแหล่งทุน”

โดย : สยาม ลิขิตพงศ์

นิติกรเชี่ยวชาญ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การนำทรัพย์สินมาเป็นหลักประกันการชำระหนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่สำหรับประเทศไทย เนื่องจากในระบบกฎหมายของไทย มีการนำระบบการนำทรัพย์สินเป็นหลักประกันมาใช้นานแล้ว ได้แก่ การจำนอง และการจำนำ แม้จะมีการนำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องจำนองและจำนำมาใช้อย่างแพร่หลายในสังคมไทย การจำนองและจำนำก็ยังมีข้อจำกัดในทางกฎหมาย กล่าวคือ ในเรื่องจำนำกฎหมายให้นำเฉพาะสิ่งหามทรัพย์ที่ลูกหนี้สามารถนำมาเป็นหลักประกันได้เท่านั้น และต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนำให้แก่ผู้รับจำนำ ซึ่งถ้าหากทรัพย์สินที่นำมาจำนำเป็นทรัพย์สินที่เป็นเครื่องมือในการประกอบธุรกิจของผู้จำนำ ก็จะส่งผลให้ผู้จำนำไม่สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวมาสร้างรายได้เพื่อนำไปชำระหนี้แก่ผู้รับจำนำได้ ส่วนกรณีการจำนอง แม้ผู้จำนองไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่จำนองให้แก่ผู้รับจำนองอย่างเช่นกรณีการจำนำก็ตาม แต่กฎหมายได้จำกัดประเภทของทรัพย์สินที่จะนำมาจำนองไว้ โดยให้จำนองได้เฉพาะอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์บางประเภทเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการที่จะหาแหล่งเงินทุนไม่สามารถนำทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจมาจำนองเป็นหลักประกันได้ ทั้ง ๆ ที่ทรัพย์สินนั้นอาจมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล เช่น สิทธิการเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ภายหลังจากการประสบวิกฤตเศรษฐกิจที่เรารู้จักกันดีในนาม “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ซึ่งมีทั้งหมด 91 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) มาตรา 2 หลังจากการประชุมสมานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบผ่านพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 แล้ว ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 240 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการลงประกาศราชกิจจานุเบกษา

(2) มาตรา 4 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและกำหนดกิจการอื่น หรือออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(3) มาตรา 5 สัญญาหลักประกัน กำหนดค่านิยามของสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ คือ สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้หลักประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ เอาทรัพย์สินตราไว้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้รับหลักประกันต้องเป็นสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นแก่ผู้รับหลักประกัน

(4) มาตรา 8 ทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกัน มี 6 ชนิด คือ 1) กิจการ (ทรัพย์สินที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจและสิทธิต่าง ๆ จะต้องแต่งตั้งผู้บังคับหลักประกันและได้รับความยินยอมจาก ผู้บังคับหลักประกันด้วย) 2) สิทธิเรียกร้อง (สิทธิที่จะได้ชำระหนี้และสิทธิอื่น ๆ แต่ไม่รวมไปถึงสิทธิตราสาร เช่น สิทธิตามตั๋วเงิน) 3) สังหาริมทรัพย์ที่ผู้ให้หลักประกันใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น เครื่องจักร 4) อสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่ผู้ให้หลักประกันประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยตรง 5) ทรัพย์สินทางปัญญา 6) ทรัพย์สินอื่นตามกฎกระทรวงกำหนด

(5) มาตรา 14 กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำหน้าที่ในการรับจดทะเบียน รวมถึงการจดทะเบียน แก้ไข หรือยกเลิก หรือไม่รับจดทะเบียน ให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าพนักงานทะเบียน และให้เจ้าพนักงานทะเบียนรับจดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องแจ้งไปยังนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นกรณีทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินมีทะเบียน

อ่านต่อหน้า 7

(ตอนที่ 2)

เงินที่นำส่งรัฐ (Levies) ปฏิบัติอย่างไร?

ให้ตรงกับการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ได้กล่าวถึงที่มาของชื่อ “เงินที่นำส่งรัฐ” และอะไรบางอย่างที่เข้าข่ายตามความหมายของ “เงินที่นำส่งรัฐ” รวมไปถึงความหมายของรัฐตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้

มาถึงเรื่องประเด็นปัญหาที่การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนด คือ เหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพัน (Obligating event) ที่ทำให้ต้องรับรู้รายการเงินที่นำส่งรัฐ คือ กิจกรรมตามกฎหมาย ระเบียบหรือ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทำให้ต้องจ่ายเงินที่นำส่งรัฐ บางครั้งกิจกรรมนั้นอาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณการหนี้สินตาม TAS 37 จนผู้ปฏิบัติไม่แน่ใจว่า ต้องปฏิบัติตาม TAS 37 หรือ TFRIC 21 ความแตกต่างที่สำคัญคือ TFRIC 21 ให้ถือปฏิบัติเมื่อเหตุการณ์ที่เป็นภาระผูกพันเกิดขึ้น ขณะที่ TAS 37 ปฏิบัติเมื่อหลักการรับรู้ประมาณการหนี้สิน คือ โอกาสการสูญเสียวัตถุทรัพย์ที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือความสามารถวัดมูลค่าภาระผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมีความไม่แน่นอน แต่กิจการสามารถประมาณโอกาสหรือความสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถืออยู่ TFRIC 21 จึงเน้นการปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย ระเบียบหรือข้อกำหนดเป็นสำคัญ และแตกต่างจาก TAS 37

นอกจากนี้ การรับรู้รายการเงินที่นำส่งรัฐว่า รับรู้ตลอดช่วงเวลาหรือรับรู้ ณ จุดหนึ่งของเวลา การวัดมูลค่า เช่น การจ่ายตามเกณฑ์ขั้นต่ำ (Threshold) หรือตามยอดเงินที่นำส่งรัฐปีก่อน TFRIC 21 ให้ยึดหลักการสำคัญคือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อกำหนดของเงินที่นำส่งรัฐที่กำหนดให้ปฏิบัติ รวมถึงให้ถือปฏิบัติหลักการนี้กับงบการเงินระหว่างกาลตาม TAS 34 ด้วย จึงอาจแตกต่างจากการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะต้องคำนวณแบบประมาณการยอดภาษีของปี

ท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถติดตาม TFRIC 21 นี้ได้จากเอกสารสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีฯ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่ www.fap.or.th และหากท่านมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRIC 21 นี้โปรดแจ้งให้สภาวิชาชีพบัญชีฯ ทราบเพื่อดำเนินการจัดทำ TFRIC 21 ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติในประเทศไทยต่อไป

ต่อจากหน้า 6

(6) มาตรา 17 กำหนดให้ผู้รับหลักประกันมีหน้าที่ยื่นขอจดทะเบียนสัญญาหลักประกัน แก้ไขเปลี่ยนแปลง และให้หลักประกันมีหน้าที่จดทะเบียนเมื่อหนี้ระงับสิ้นไป หรือมีข้อตกลงกันยกเลิกสัญญา หรือเมื่อมีการไถ่ถอน

(7) มาตรา 18 กำหนดรายการจดทะเบียนจะต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ที่กำหนดไว้ ได้แก่ วันเดือนปี และเวลาที่จดทะเบียน เป็นต้น เมื่อจดทะเบียนแล้วผู้รับหลักประกันมีสถานะเป็นเจ้าของที่มีประกันตามกฎหมายล้มละลายใช้ยื่นกับบุคคลภายนอกได้ และผู้รับหลักประกันมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อื่น

(8) การบังคับหลักประกัน แบ่งเป็นการบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน หรือ การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ ผู้บังคับหลักประกันที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทะเบียนโดยผ่านการอบรมและประเมินผลอบรมและประเมินผลจากหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และการไต่สวนข้อเท็จจริงเหตุแห่งการบังคับคดีในกรณีหลักประกันเป็นกิจการ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎกระทรวงกำหนด

(9) บทกำหนดโทษ มีทั้งโทษจำและโทษปรับ คณะกรรมการเปรียบเทียบซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบได้เมื่อชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในเวลาที่กำหนด แต่ไม่เกินสามสิบวัน แล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

โปรดติดตามต่อ ในฉบับเดือนตุลาคม 2558

การเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับไทยสู่ตลาดอาเซียน

โดย : ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพิศตรา
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในฉบับที่แล้ว เราได้นำเสนอความท้าทายของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการค้าอัญมณีและเครื่องประดับกันไปแล้วนะคะ โดยฉบับนี้ เรามาดูถึงผลการศึกษารองทางการจัดจำหน่ายและพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละประเทศกันค่ะ

บรูไน

บรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กที่มีศักยภาพสูงในอาเซียน บรูไนมีประชากรรวม 4.09 แสนคน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของประชากรไม่มากนักโดยมีอายุเฉลี่ยรวม 28.7 ปี ทำให้สังคมของบรูไนเป็นสังคมของคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยทำงาน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือมาก มีการศึกษาดี มีอัตราการเพิ่มของประชากรเฉลี่ยร้อยละ 1.7 โดยมีสัดส่วนของประชากรเพศชายและเพศหญิงอยู่ใกล้เคียงกัน การใช้ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเมือง โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง ได้แก่ กรุงบันดาเสรีเบกาวัน และประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมถึง 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นคนจีน คนเชื้อสายอินเดีย คนพื้นเมืองที่มาจากรัฐซาราวักของมาเลเซีย

จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 2.48 พันล้านบาท (99 ล้านบรูไนดอลลาร์) อัตราการใช้จ่ายการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 6,120 บาท/คน/ปี หรือ 248 บรูไนดอลลาร์/คน/ปี สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ (1) ทองรูปพรรณ (2) เครื่องประดับทอง (ทอง 18 – 22 กะรัต ประดับด้วยเพชร) และ (3) เครื่องประดับเงิน (ประดับพลอยสีเจียระไน) โดยเน้นเครื่องประดับที่ขนาดใหญ่กว่าที่คนไทยชอบสวมใส่ เน้นลวดลายรูปดอกไม้ สินค้าที่นิยม ได้แก่ กำไลข้อมือ แหวน และสร้อยคอ (ขนาดของเครื่องประดับที่บรูไนนิยมจะออกแบบขนาดใหญ่และหนากว่าไทย แต่มีน้ำหนักเบา ส่วนสินค้าประเภทต่างหูไม่เป็นที่นิยมเนื่องจากผู้หญิงบรูไนจะสวมใส่ผ้าโพกศีรษะ) เทศกาลที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ เดือนถือศีลอดของมุสลิม (รอมฎอน) ฮารีรายอ (ประมาณเดือนกันยายน) ตรุษจีน คริสต์มาส และงานแต่งงาน ซึ่งพบว่าเทศกาลที่ซื้อขายจะอยู่ในช่วง 6 เดือนหลังของปี โดยจับกลุ่มคนบรูไนเชื้อสายบรูไนและคนบรูไนเชื้อสายจีน โดยการซื้อขายแต่ละครั้งมีมูลค่าครั้งละไม่มาก เนื่องจากคนบรูไนจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่าย

กัมพูชา

กัมพูชามีประชากรรวม 14.9 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยประชากร 23.3 ปี ทำให้สังคมของกัมพูชาในปัจจุบันเป็นสังคมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงาน อย่างไรก็ตาม ประชากรกัมพูชามีอัตราการรู้หนังสือไม่มากนัก

จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่า 26.15 พันล้านบาท อัตราการใช้จ่ายซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 1,749 บาท/คน/ปี ในภาพรวม กัมพูชายังไม่ใช่ตลาดที่บริโภคเครื่องประดับมากนัก เนื่องจากมีรายได้ต่อหัวน้อย อย่างไรก็ตาม โอกาสในการจำหน่ายเครื่องประดับในกัมพูชาเกิดจากการที่กัมพูชาเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมาก เช่น ยุโรปตะวันตก ยุโรปเหนือ เกาหลี และจีน โดยเฉพาะในหัวเมืองที่สำคัญ ได้แก่ กรุงพนมเปญ และเมืองเสียมเรียบ (นครวัด) หากพิจารณาด้านพฤติกรรมการบริโภคของตลาดกัมพูชา เทศกาลที่มีการซื้อขายเครื่องประดับมากจะอ้างอิงตามโอกาสสำคัญต่างๆ ได้แก่ ของขวัญวันแต่งงาน ของขวัญวันครบรอบ และของขวัญสำหรับคนพิเศษ

อินโดนีเซีย

อินโดนีเซียมีประชากรรวม 248.6 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของประชากรไม่มากโดยมีอายุเฉลี่ยรวม 28.5 ปี ทำให้สังคมของอินโดนีเซียเป็นสังคมของคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยทำงาน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือมาก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองสำคัญ ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองสุราบายา เมืองบันดุง เมืองเมดาน และเมืองเซมารัง ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมร้อยละ 86



จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 1,360.9 พันล้านบาท อัตราการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 5,473 บาท/คน/ปี สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ (1) ทองรูปพรรณ (2) เครื่องประดับทอง (ทอง 18 – 22 กะรัต ประดับด้วยเพชร และคริสตัล) (3) เครื่องประดับเงิน (ประดับพลอยสีเขียวใส) โดยเน้นเครื่องประดับลวดลายรูปดอกไม้ ดวงดาว และรูปทรงเรขาคณิต สินค้าที่นิยมมาก ได้แก่ กำไลข้อมือ (ขนาดน้ำหนักตั้งแต่ 18 กะรัต) แหวน สร้อยคอ และที่กัลด์เสื้อ (ขนาดเครื่องประดับที่อินโดนีเซียนิยมจะออกแบบขนาดใหญ่และหนักกว่าของไทย แต่มีน้ำหนักเบา ตลาดของผู้ซื้อในอินโดนีเซียมีค่านิยมการซื้อทองและเครื่องประดับทองเพื่อเป็นการลงทุนและการเก็งกำไร โดยลูกค้าหลัก คือ ผู้หญิง หากพิจารณาตามพฤติกรรมกรรมการบริโภคของตลาดอินโดนีเซีย เทศกาลที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ เดือนถือศีลอดของมุสลิม (รอมฎอน) ฮารีรายอ (ประมาณเดือนกันยายน) ตรุษจีน คริสต์มาส และงานแต่งงาน

ลาว

ลาวมีประชากรรวม 6.5 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของประชากร 21.4 ปี ทำให้สังคมของลาวเป็นสังคมของเด็ก คนวัยหนุ่มสาว และคนวัยทำงาน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือไม่มาก การใช้ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในสังคมชนบท เมืองที่มีประชากรอยู่อาศัยมาก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวลาวและชาวเขา และนับถือศาสนาพุทธ

จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 5.76 พันล้านบาท อัตราการใช้จ่ายการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 874 บาท/คน/ปี ในภาพรวม ลาวยังไม่ใช้ตลาดที่มีการบริโภคเครื่องประดับมากนัก เนื่องจากคนลาวมีรายได้ต่อน้อยและให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินและการออมเงินเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าที่พักและการเดินทางมากกว่าเรื่องการใช้จ่ายเงินเพื่อการแต่งตัว อย่างไรก็ตาม โอกาสการจำหน่ายเครื่องประดับในลาวเกิดจากการที่ลาวเป็นประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวมาก เช่น ยุโรปตะวันออก ยุโรปเหนือ และจีน โดยเฉพาะในหัวเมืองที่สำคัญ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองหลวงพระบาง ทำให้มีโอกาสในการจำหน่ายเครื่องประดับ ได้แก่ เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงินที่มีราคาไม่สูงมาก หากพิจารณาด้านพฤติกรรม

การบริโภคของตลาดลาว เทศกาลที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ ของขวัญวันแต่งงาน ของขวัญวันเกิด โดยคนลาวจะซื้อเครื่องประดับไม่บ่อย เนื่องจากเป็นของฟุ่มเฟือยและยังมีระดับรายได้ไม่สูงมากนัก และคนส่วนใหญ่นิยมซื้อทองรูปพรรณ เช่น สร้อยคอทองคำ แหวนทองคำ เป็นต้น มากกว่าซื้อเครื่องประดับ โดยหากซื้อเครื่องประดับก็จะเน้นราคาขอมเยา ลวดลายสวยงาม และมีขนาดไม่ใหญ่มาก และหากเป็นเครื่องประดับจะชอบเครื่องประดับเงินมากกว่าเครื่องประดับทอง เช่น แหวนเงินสำหรับผู้ชาย แหวนเงินประดับเพชรขนาดเล็กสำหรับผู้หญิง เนื่องจากราคาถูกกว่าเครื่องประดับทอง

มาเลเซีย

มาเลเซียมีประชากรรวม 29.2 ล้านคน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยทำงานอายุตั้งแต่ 25-54 ปี อายุเฉลี่ยของประชากร 27.1 ปี ทำให้สังคมของมาเลเซียเป็นสังคมของคนวัยหนุ่มสาวและคนวัยทำงาน ประชากรมีอัตราการรู้หนังสือมาก มีการศึกษาดี การใช้ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในสังคมเมือง โดยประชากรส่วนใหญ่อยู่ในเมืองหลวง ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองแกลง และยะโฮบาร์รู และประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมร้อยละ 60 ของประชากรทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ผู้นับถือศาสนาพุทธ และฮินดู

จากการศึกษา พบว่า ขนาดตลาดอัญมณีและเครื่องประดับ มีมูลค่า 376.3 พันล้านบาท อัตราใช้จ่ายการซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 12,897 บาท/คน/ปี สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ (1) ทองรูปพรรณ (2) เครื่องประดับทอง และ (3) เครื่องประดับเงิน (ประดับพลอยสีเขียวใส) เน้นลวดลายรูปดอกไม้ และเรขาคณิต สินค้าที่นิยมมาก ได้แก่ กำไลข้อมือ สร้อยข้อมือ แหวน สร้อยคอ ต่างหู โดยเฉพาะเครื่องประดับทองจะเป็นที่นิยมมากกว่าเครื่องประดับเงิน เทศกาลที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ เทศกาลที่มีการซื้อขายมาก ได้แก่ เดือนถือศีลอดของมุสลิม (รอมฎอน) ฮารีรายอ ตรุษจีน คริสต์มาส และงานแต่งงาน ซึ่งพบว่าเทศกาลที่ซื้อขายจะอยู่ในช่วง 6 เดือนหลังของปี โดยจับกลุ่มคนมาเลเซียเชื้อสายมาเลย์ และคนมาเลเซียเชื้อสายจีน

น่าเสียดาย... ที่ฉบับนี้คงต้องจบแค่นี้ก่อน และในฉบับหน้าเรามาดูกันต่อ กับผลการศึกษาของทางการจัดจำหน่ายและพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศที่เหลือ ซึ่งได้แก่ เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม นะคะ

British English กับ American English ต่างกันยังไง ?? (ตอน...การสะกดคำที่ต่างกัน)

Color กับ Colour ต้องมี u หรือไม่นะ... หลาย ๆ คนคงเคยสงสัยกันใช่ไหมคะว่า เราสะกดแบบนี้ถูกไหม จริง ๆ แล้วการสะกดคำทั้ง 2 แบบนี้ถูกต้องค่ะ ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ภาษาตามรูปแบบ American หรือแบบ British ต่างหากละ ถ้าอย่างนั้น มาดูตัวอย่างกันอีกสักหน่อยนะคะ ขอนำแบบ British English - American English เช่น cheque – check เช็คเงินสด colour – color สี metre – meter เมตร per cent – percent ร้อยละ และ programme – program รายการ เป็นต้น จากตัวอย่างที่นำมาให้ จะสังเกตเห็นได้ว่า แบบ American จะนิยมใช้คำสั้น ๆ เขียนง่าย และตรงตัวกว่าแบบ British ค่ะแล้วในฉบับหน้า เราจะมาชี้ข้อแตกต่าง ในเรื่องของไวยากรณ์กันนะคะ

รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของ International Federation of Accountants (IFAC) ได้เสนอมาตรฐานการสอบบัญชีรหัส 700 (ปรับปรุง) ซึ่งนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ โดยมีผลบังคับใช้ในต่างประเทศสำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2016 เป็นต้นไป และคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยสำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่ง IAASB ได้ทำการศึกษาและวิจัยมาเป็นเวลาหลายปีในหลายประเทศ และพบว่ารายงานของผู้สอบบัญชีควรมีลักษณะการให้ข้อมูลที่มีคุณค่าในการสื่อสารกับผู้ใช้งานครึ่งมากกว่ารายงานของผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน

ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากรายงานของผู้สอบบัญชีในปัจจุบันหรือรายงานแบบ 6 วรรค คือ รายงานจะเริ่มต้นด้วยวรรคการแสดงความเห็น (Opinion) ของผู้สอบบัญชีก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้ผู้ใช้งายงานเห็นเด่นชัด และตามด้วยวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี (Basis for opinion) วรรคต่อมาคือ วรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ผู้สอบบัญชีสื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลและเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึง 1. เรื่องที่มีความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญหรือเกี่ยวกับดุลยพินิจที่สำคัญของผู้สอบบัญชี 2. เรื่องหรือประเด็นปัญหาที่สำคัญที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่างการสอบบัญชี รวมถึงการได้รับหลักฐานที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 3. สถานการณ์ที่ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การสอบบัญชี รวมถึงผลที่เกิดจากการระบุจุดบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน ทั้งนี้ IAASB ได้ยกตัวอย่าง “เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ” เช่น ปัจจัยที่กระทบกับการทดสอบการต่ออายุของค่าความนิยม ความเหมาะสมของแบบจำลองที่ใช้ในการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ความยากในการตรวจสอบการรวมธุรกิจ และความเสี่ยงจากการทุจริตอันเนื่องมาจากการรับรู้รายได้

ตามสัญญา เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญที่ควรนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้การนำเสนอ Key Audit Matters จะบังคับใช้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ส่วนวรรคความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการต้องบการเงิน และวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนัก เพียงแต่มีการอธิบายกระบวนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องประเมินข้อสมมติเรื่องการค้าเงินงานต่อเนื่องของกิจการว่ายังเหมาะสมอยู่หรือไม่ และพิจารณาว่าผู้บริหารได้ประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งเป็นงานที่ผู้สอบบัญชีต้องทำอยู่แล้วตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพียงแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนขึ้นว่าผู้สอบบัญชีได้ทำการดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ รายงานรูปแบบใหม่ได้กำหนดให้แสดงชื่อของผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและนำเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีด้วย โดยเชื่อว่า จะเพิ่มความรู้ที่รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีที่มีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งข้อกำหนดนี้ยังไม่เคยมีในต่างประเทศ แต่สำหรับประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เนื่องจากมีการระบุชื่อผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานอยู่แล้ว

โดยสรุป รายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่นั้นไม่ได้ทำให้กระบวนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่อย่างใด เพียงแต่เป็นการเขียนให้ชัดเจนขึ้นว่าผู้สอบบัญชีได้ทำอะไรบ้างในกระบวนการตรวจสอบ แต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในรายงานดังกล่าว คือวรรคเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการเลือกเรื่องที่จะนำเสนอในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่มีการสื่อสารกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลกิจการของลูกค้านับบัญชี โดยมีการแก้ไขปัญหาหรือมีข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง และที่สำคัญต้องไม่ทำให้ผู้อ่านรายงานเข้าใจว่าเรื่องดังกล่าวกระทบกับความเห็นของผู้สอบบัญชีแต่อย่างใด

โดย : พศ.ดร.สมพงษ์ พรอุปถัมภ์

ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

(Sustainable Agriculture System)

ภายใต้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรที่เป็นปัจจัยทางตรง เช่น โภชนาการ การจัดการด้านสุขภาพ พันธุกรรม การจัดการสภาพแวดล้อม เป็นต้น ส่วนปัจจัยทางอ้อม เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศ ราคาน้ำมันดิบ ภาวะแล้งและน้ำท่วม โรคระบาด ความต้องการผู้บริโภค เป็นต้น

ผลของปัจจัยสำคัญดังกล่าวทำให้มีแนวคิดใหม่ๆทางการเกษตร อาทิ ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (Sustainable Agriculture System) และการบัญชีต้นทุนที่แท้จริงทางการเกษตร (True Cost Accounting in Agriculture) ซึ่งผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องคำนึงถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แนวคิดเกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและการบัญชีต้นทุนที่แท้จริง

11.1 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

จากบทความของมูลนิธินิวซีวัน ในเว็บไซต์ <http://www.nawachione.org/2012/10/29/sustainable-agriculture/> เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 กล่าวถึงระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดังนี้

“องค์การสหประชาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรกรรมยั่งยืนว่า เป็นระบบเกษตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผสมผสานและเชื่อมโยงระหว่างดิน การเพาะปลูก และการเลี้ยงสัตว์ การเลิกหรือลดการใช้ทรัพยากรจากภายนอกที่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและ/หรือสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค ตลอดจนเน้นการใช้เทคนิคที่เป็นหรือปรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการธรรมชาติของท้องถิ่นนั้น ๆ ซึ่งมีหลักการพื้นฐาน 3 ประการคือ:

- **ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ** ด้วยการพัฒนาการจัดการดินและการหมุนเวียนการปลูกพืชที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสารเคมีเพื่อการเกษตร ทั้งปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช
- **ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม** ด้วยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และหาสิ่งทดแทนตลอดจนนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาเวียนใช้ใหม่ เช่น ที่ดิน (ดิน) น้ำ และสิ่งมีชีวิตในป่า หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม โครงสร้างของดิน และความหลากหลายทางชีวภาพ
- **ความยั่งยืนด้านสังคม** ด้วยการใช้แรงงานที่มีอยู่ให้มากขึ้น อย่างน้อยสำหรับเทคนิคการเกษตรบางประเภท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความเป็นปึกแผ่นในสังคม”

11.2 การบัญชีต้นทุนที่แท้จริงทางการเกษตร (True Cost Accounting in Agriculture)

ตามแนวความคิดของ Mr. Patrick Holden นักวิชาการทางการเกษตรอินทรีย์ชาวอังกฤษผู้ก่อตั้งองค์กร The Sustainable Food Trust ที่สนับสนุนความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร ได้เขียนบทความ เรื่อง True-cost Accounting in Food and Farming ลงในเว็บไซต์ http://www.theecologist.org/blogs_and_comments/commentators/2179074/truecost_accounting_in_food_and_farming.html เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 มีเนื้อหาเกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงทางการเกษตรสรุปได้ดังนี้

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนกับการเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้บริโภค

จากแนวคิดระบบเกษตรกรรมยั่งยืนทำให้เกิดการบัญชีต้นทุนที่แท้จริงทางการเกษตรที่คำนึงถึงความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนผู้บริโภค ในสหรัฐอเมริกาเรียกต้นทุนจริงว่า ต้นทุนเต็มทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Full Cost Accounting)

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการบัญชีต้นทุนดั้งเดิมกับการบัญชีต้นทุนที่แท้จริง สามารถแสดงได้ตามตารางที่ 11.1 ดังนี้

ตารางที่ 11.1 เปรียบเทียบการบัญชีต้นทุนดั้งเดิมกับการบัญชีต้นทุนที่แท้จริงทางการเกษตร

ข้อเปรียบเทียบ	การบัญชีต้นทุนดั้งเดิม	การบัญชีต้นทุนที่แท้จริง
1. มุมมองโครงสร้างต้นทุน	1. ระยะสั้น	1. ระยะยาว
2. องค์ประกอบของต้นทุน	2. วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต	2.1 วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิต 2.2 ผลกระทบภายนอก (สังคมและสิ่งแวดล้อม)
3. การวัดค่าต้นทุน	3.1 ต้นทุนที่วัดด้วยตัวเงิน	3.1 ต้นทุนที่วัดด้วยตัวเงิน 3.2 ต้นทุนที่วัดด้วยหน่วยวัดอื่นนอกเหนือจากตัวเงิน

ผลกระทบภายนอก (Externality) หมายถึง เหตุการณ์ (Event) ที่เกิดจากการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แล้วมีผลต่อการผลิต ต้นทุนการผลิตและกำไรของผู้ผลิตอีกรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง และมีผลต่อสวัสดิการหรือภาวะความเป็นอยู่ของบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่น

ผลกระทบภายนอกมีทั้งด้านบวก (Positive Externality) และด้านลบ (Negative Externality) ผลกระทบภายนอกด้านลบในทางสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเป็นต้นทุนทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Cost)

ในทางปฏิบัติต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมและที่สามารถวัดได้เป็นตัวเงินอาจแยกประเภทบัญชีให้ชัดเจนว่าเป็นต้นทุนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายใต้นโยบายการบริหารสิ่งแวดล้อม (Environmental Management) และควรเปิดเผยนโยบายและผลกระทบภายนอกทั้งทางด้านบวกและด้านลบเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย

11.3 จริยธรรมของผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร

กิจกรรมทางการเกษตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ผลิตสินค้าทุกชนิดจึงเป็นแนวทางเดียวกันกับเกษตรกรผู้ผลิตผลผลิตทางการเกษตร จิตสำนึกที่เห็นผลประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นจริยธรรมเบื้องต้นที่พลเมืองดีควรมี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นหลักการเกษตรที่มีคุณธรรมควรคำนึงถึง

- 1) ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ คือ ความยั่งยืนของผู้ผลิตและระบบเศรษฐกิจ
- 2) ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม คือ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- 3) ความยั่งยืนทางด้านสังคม คือ ความมั่นคงของผู้บริโภคและสังคม

หลักการที่สำคัญในการบริหารกิจการ คือ ความพอเพียง ความซื่อสัตย์ ความซนหมั่นเพียร ความสะอาด ความมีน้ำใจ การเกื้อกูลกัน การประหยัด และที่สำคัญคือ การพึ่งตนเอง แนวทางแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาจากกิจกรรมทางการเกษตรอาจสรุปได้ดังตัวอย่างในตารางที่ 11.2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 11.2 แนวทางแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มาจากกิจกรรมทางการเกษตร

ปัญหา	สาเหตุของปัญหา	แนวทางแก้ปัญหา
1. น้ำท่วม ขาดแคลนน้ำ	1. ป่าไม้ลดลงจากการบุกรุกจากการขยายพื้นที่ของการเกษตรและกิจกรรมอื่น	1.1 ระบบ-วนเกษตร การอยู่ร่วมกันของพื้นที่การเกษตรกับป่า ป่าปลูกไม้ใหญ่และไม้หลายระดับเลียนแบบป่าธรรมชาติ 1.2 จัดสรรพื้นที่ให้มีแหล่งน้ำเพียงพอ
2. ผลผลิตขาดทุน มีความผันผวนไม่แน่นอน	2. ความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 2.2 ของเหลือใช้ถูกทิ้งเสียเปล่า	2. เกษตรผสมผสานเป็นการลดความเสี่ยงด้วยการทำการเกษตรหลายชนิดที่เกื้อกูลกันในพื้นที่เดียวกัน
3. ไม่มีอำนาจต่อรอง	3. การพึ่งพิงปัจจัยภายนอก การผลิตขึ้นอยู่กับนายทุน	3.1 ลดการพึ่งพิงปัจจัยภายนอก 3.2 พึ่งตนเอง
4. มีความไม่มั่นคงทางด้านอาหารของเกษตรกร(ต้องซื้อเพื่อบริโภคเอง)	4. ขาดการวางแผนการผลิตและการบริโภคในครัวเรือน	4. เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง เช่น ทำนาและ กิจกรรมเกษตรอื่นให้มีบริโภคเพียงพอขั้นพื้นฐานเมื่อผลิตมากมีเหลือ จึงขาย เป็นต้น
5. ความปลอดภัยของผู้บริโภคจากสารเคมี	5. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร มีการตกค้างในผลผลิต	5. เกษตรอินทรีย์ ควบคุมและกำจัดศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีกายภาพ และอินทรีย์เคมี
6. ความเสื่อมโทรมของดิน	6. การทำเกษตรเชิงเดี่ยว ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ ไม่พึ่งพิงระบบนิเวศน้อยอย่างสมบูรณ์	6. เกษตรธรรมชาติสร้างความสมดุลทางธรรมชาติโดยทำการเกษตรแบบไม่รบกวนธรรมชาติ เช่นไม่ไถพรวน ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเน้นปุ๋ยพืชสด มีการคลุมดิน เป็นต้น

ที่มา : ดัดแปลงจาก(ธันวา จิตต์สงวน, เดชรัตน์ สุขกำเนิด และ วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, 2544)



CFO : THE BUSINESS PARTNER OF CEO

การพัฒนาของโลกธุรกิจเป็นสิ่งผลักดันให้บทบาทของ CFO (Chief Financial Officer) เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ จากภาพที่เราอาจคุ้นเคยกับบทบาทของ CFO ในฐานะของผู้บริหารที่มีความรู้และเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ในตัวเลขของกิจการ มาเป็นผู้ที่นอกจากจะต้องมีความสามารถในด้านการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และมีความพร้อมทางด้านการบัญชีและการเงิน หรือเรียกว่า ผู้ที่ต้อง “รู้จักเงิน” เป็นอย่างดีแล้ว เพื่อให้การประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จจำเป็นที่ CFO จะต้องเพิ่มเติมในการเป็นผู้ที่ต้อง “รู้จักงาน” คือรู้ในเรื่องธุรกิจเป็นอย่างดีและมีความสามารถในเชิงกลยุทธ์ (Business Strategic) และเป็นผู้ที่ “รู้จักคน” คือมีทักษะในการบริหารคน ทั้งผู้บังคับบัญชา หรือ CEO (Chief Executive Officer) และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถพัฒนาให้องค์กรมี Key Successor ที่จะเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ดังนั้นบทบาท CFO ในปัจจุบันจึงเปลี่ยนไปเป็นเสมือนคู่มือ หรือเป็น Business Partner ของ CEO



เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชี ได้จัดการอบรมหลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมบทบาท และความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน หลักสูตรนี้นอกจากจะมีการนำวิทยากรที่เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำ เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการเสวนาซึ่งในวันนั้นมีหัวข้อที่น่าสนใจ คือ “CFO: The Business Partner of CEO” จึงนำมาแบ่งปันกันค่ะ

การเป็นผู้ที่ CEO ไว้ใจ เชื่อมั่นและให้เดินไปคู่กัน หรือเป็น Business Partner ที่ดีนั้น นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องการบัญชีและการเงินทั้งหมดขององค์กร และมีหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพทางการเงินขององค์กรแล้ว CFO ที่ดีควรต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในธุรกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุน มีความสามารถในการประมาณการ วางแผน กำหนดเป้าหมาย ดำเนินการ พัฒนา และสร้างสมดุลย์ให้เกิดขึ้นในองค์กร อีกทั้งรู้จักการกระจายความเสี่ยงและดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดขององค์กร (optimize all Stakeholder) ทั้งนี้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมให้ CFO สามารถมีข้อมูลที่รวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสนับสนุนการบริหารและการตัดสินใจ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ความสามารถในการคาดการณ์ และเทคโนโลยีที่ช่วยในการพยากรณ์จะช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจขึ้นกับกิจการได้



CFO ที่ดีเป็นที่ต้องการขององค์กรในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสามารถเติมเต็มให้กับ CEO คือทำให้ CEO รู้สึกสบายใจและไว้วางใจในบทบาทที่สามารถสนับสนุนความคิดในเชิงกลยุทธ์ จุดประเด็นในสิ่งที่ CEO ควรระมัดระวัง และมีข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้แล้วนั้น ยังมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในตลาดเงิน และตลาดทุน เพราะ CFO เหล่านี้มีความเข้าใจในธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างดี มีหลักการที่ถูกต้อง และดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้ที่ความรับผิดชอบต่อองค์กร และสังคม ทั้งนี้ก็เพื่อความยั่งยืนในธุรกิจ และส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป



พร้อมประกาศนียบัตร โครงการ Chief Financial Officer Certificate Program (CFO รุ่นที่ 19)

ปิดการอบรมแล้ว ด้วยความสำเร็จกับ หลักสูตร Chief Financial Officer Certificate Program (CFO รุ่นที่ 19) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมี คุณชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บรรยายพิเศษ กล่าวถึง ความคาดหวังของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่มีต่อ CFO ในบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม CFO รุ่นนี้ ในการนี้ คุณประสัณฑ์ เชื้อพานิช นายกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม CFO รุ่นที่ 19 นี้ รวม 39 ท่าน ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดการเป็น CFO มืออาชีพที่ประสบความสำเร็จต่อไป



การประชุม ASEAN Federation of Accountants Council Meeting (AFA Council Meeting) ครั้งที่ 119

การประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 119 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะสมาชิกได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นำโดยคุณวิไลฉันทันต์รัศมิ์ เลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี และคุณบุญเลิศ กมลชนกกุล ประธานคณะกรรมการดำเนินงานต่างประเทศ

การประชุม AFA Council Meeting ยังคงตระหนักและมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือกันในการผลักดันและพัฒนาวิชาชีพบัญชี และถือเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีที่มาจากประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อสร้างความร่วมมือกันต่อไปในอนาคต โดยการประชุม AFA นั้นครอบคลุมการหารือในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริการกิจการภายในของ AFA การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อดำเนินงาน การพิจารณาการประชุม รวมถึงงานสัมมนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อเป็นการคัดกรองและเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมหากเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งภารกิจให้สมาชิกทุกประเทศร่วมศึกษา 3 ภารกิจ ได้แก่ (1) Task Force 1: To close the gaps between member bodies and to support member bodies to become members of IFAC โดยมีการเริ่มประชุมครั้งแรกของ AFA Accounting Standards Group (AASG) เพื่อพิจารณาการพัฒนา Micro Accounting model (2) Task Force 2: To articulate value proposition to AFA member bodies and

stakeholders (through brand and thought leadership) เป็นการรายงานความคืบหน้าของ ASEAN Accountant Roadmap และ (3) Task Force 3: For AFA to be recognised as IFAC Acknowledged Accountancy Grouping (AAG) เป็นการเตรียมการปรับปรุง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ AFA ให้สอดคล้องกับ IFAC ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมอยู่ในกลุ่มของ Task Force 3

นอกจากการประชุม AFA แล้ว ทางประเทศเจ้าภาพ คือ ประเทศพม่าได้เชิญสมาชิกจากประเทศต่าง ๆ ร่วมประชุมหารือในเรื่องที่สำคัญอื่น ๆ ประกอบไปด้วย Country Strategy and Action Plan Launching Ceremony เป็นการประชุมเน้นปรับปรุง Financial reporting standards ในกลุ่ม Banking ของพม่า การประชุม AFA-MAC/MICPA SME FORUM 2015 ซึ่งก็ได้มีการหารือถึงปัญหา SMEs ไม่เข้าสู่ระบบ โดยยังมีการพูดถึงการดึงให้ SMEs เข้าระบบด้วยการให้ SMEs เริ่มทำบัญชีอย่างง่ายก็ได้ เนื่องจากทุกประเทศเห็นตรงกันเกี่ยวกับว่า SMEs เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และสุดท้ายทาง AFA ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน AFA Accounting standard Working Group เพื่อร่วมกันศึกษาเกี่ยวกับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับประเทศในอาเซียน ตามแนวทางของประเทศนั้น ๆ ต่อไป



The 119th ASEAN Federation of Accountants Council Meeting
Novotel Yangon Max Hotel, Yangon
9 August 2015



ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
ก.ย.	พจ.-ศ. 24-25 ก.ย. อ.-พ. 20-21 ต.ค. พ.-พจ. 16-17 ธ.ค.58 09.00-16.30 น.	การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสอบบัญชี รุ่นที่ 2/58 (1.การวางแผนการตรวจสอบ 2.การทำความเข้าใจและทดสอบการควบคุมภายใน 3.การตรวจสอบเนื้อหาสาระและสรุปผลการตรวจสอบ) บรรยายโดย : คุณจิรณัฐ ภูดมมงคลรัตน์ , คุณชูพงษ์ สุรชุตติกาล คุณจันทิรา จันทราชัยโชติ , คุณสายฝน อินทร์แก้ว คุณธัญญลักษณ์ ชีโอนิธิกุล สมาชิก 11,000 บาท บุคคลทั่วไป 12,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	36.00	0.00	36.00	0.00
	พจ.-ส. 24-26 ก.ย.58 09.00-16.30 น.	การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : พ.ต.ท.วรรณพงษ์ ศุภรักษ์ , คุณศิวัชรักษ์ พิณจารมณ คุณศิริพร เสถียรภาพสุนทร , คุณวรรณพงษ์ สุธานนท์ สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องมรกต 1 ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20	9.00	9.00	9.00	9.00
	พจ.-ศ. 24-25 ก.ย.58 09.00-16.30 น.	การวางแผนการตรวจสอบ(ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 2/58 บรรยายโดย : คุณจิรณัฐ ภูดมมงคลรัตน์ , คุณปวีณา ยิ่งชล คุณลัดดา รัตนอำมพวัลย์ สมาชิก 4,000 บาท บุคคลทั่วไป 4,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	12.00	0.00	12.00	0.00
	ส.-อา. 26-27 ก.ย.58 09.00-16.30 น.	การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/58 บรรยายโดย : คุณวิเรชา สันตะพันธ์ สมาชิก 4,500 บาท บุคคลทั่วไป 5,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	12.00	0.00	12.00	0.00
	ส. 26 ก.ย.58 09.00-16.30 น.	จัดทำและปิดบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและภาษีอากร บรรยายโดย : ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข ชำระวันที่ 19 ก.ย. 58 สมาชิก 1,700 บาท บุคคลทั่วไป 2,100 บาท (รวมvat) ชำระภายใน 18 ก.ย. 58 สมาชิก 1,300 บาท บุคคลทั่วไป 1,700 บาท (รวมvat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3.00	3.00	3.00	3.00
ต.ค.	ศ.-อา 2-4 ต.ค.58 09.00-16.30 น.	การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 2/58 วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.กรุณานำ Computer Notebook มารับ case ด้วยคะ บรรยายโดย : ดร.พรสิริ ปุณเกษม , คุณศิวัชรักษ์ พิณจารมณ คุณวรรณพงษ์ สุธานนท์ , คุณสุนนมาลย์ ชมภูนิช สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24	9.00	9.00	9.00	9.00

ตารางอบรมสัมมนา ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558 กำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

เดือน	วัน/เวลา	หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม	ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)			
			ผู้ทำบัญชี		CPA	
			บ/ช	อื่นๆ	บ/ช	อื่นๆ
ส.-อา.3-4 และ ศ.-ส. 9-10 ต.ค.58	09.00-16.30 น.	การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/58 บรรยายโดย : คุณนันทนา สังขวิจิตร , คุณเสนีย์ วัชรศิริธรรม คุณมานิต พาณิชย์กุล , คุณวันชัย พิทักษ์ภรณ์ คุณ บุญเกียรติ เดชะวรานนท์ สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	0.00	24.00	0.00	24.00
ส.-อา. 3-4 ต.ค.58	09.00-16.30 น.	การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร รุ่นที่ 2/58 บรรยายโดย : รศ.ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ ชำระหลัง 18 ก.ย. 58 สมาชิก 6,500 บาท บุคคลทั่วไป 7,500 บาท (รวมvat) ชำระภายใน 18 ก.ย. 58 สมาชิก 6,000 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (รวมvat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20	12.00	0.00	12.00	0.00
ส. 3 ต.ค.58	09.00-16.30 น.	เจาะลึกภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่ม บรรยายโดย : นายมงคล ขนาดนิต สมาชิก 1,800 บาท บุคคลทั่วไป 2,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ณ ห้องเทา-ทอง โรงแรม เทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี	0.00	6.00	0.00	6.00
ระหว่างวันที่ 3 ต.ค. - 19 ต.ค. 58	09.00-16.30 น. และ 09.00-12.15 น.	TFRS ทุกฉบับ ปี 2558 รุ่นที่ 2/58 (หลักสูตรเต็ม 19 วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ บรรยายโดย : คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบัญชี สมาชิก 24,000 บาท บุคคลทั่วไป 27,000 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	114.00	0.00	114.00	0.00
อ. 6 ต.ค. 58	09.00-16.30 น.	ตรวจสอบสภาพกิจการผ่านงบการเงิน รุ่นที่ 2/58 บรรยายโดย : ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ สมาชิก 2,200 บาท บุคคลทั่วไป 2,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	6.00	0.00	6.00	0.00
พ. 14 ต.ค. 58	09.00-16.30 น.	แนวปฏิบัติตาม TSQC1 สำหรับผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติงานคนเดียว รุ่นที่ 2/58 บรรยายโดย : คุณแน่น้อย เจริญทวีทรัพย์ สมาชิก 2,300 บาท บุคคลทั่วไป 2,800 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21	5.00	1.00	5.00	1.00
ส.-อา 17-18 ต.ค. 58	09.00-16.30 น.	COSO-2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่นที่ 4/58 (หลักสูตรเต็ม 2 วัน) สามารถเลือกอบรมหลักสูตรย่อย 1 วันได้ บรรยายโดย : รศ.อุษณา ภัทรมนตรี , คุณสุวิมล กุลาเลิศ สมาชิก 6,500 บาท บุคคลทั่วไป 7,500 บาท (รวม vat) สถานที่จัดอบรมสัมมนา : ห้องออกคิด 4 โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23	12.00	0.00	12.00	0.00

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมที่น่าสนใจ

- **หลักสูตร การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 1/58**
ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 - วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม Vat)
สถานที่อบรม ห้องมรกต 1 ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 20
- **หลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นที่ 2/58**
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 และ วันศุกร์ที่ 9 - วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม Vat)
สถานที่จัดอบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21
- **หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงเรื่องการทุจริต (Fraud Risk Management) รุ่นที่ 2/58**
ระหว่างวันศุกร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
สมาชิก 7,000 บาท บุคคลทั่วไป 8,000 บาท (รวม Vat)
สถานที่อบรม ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมอะริสตัน สุขุมวิท 24
- **หลักสูตร การบัญชีต้นทุนทางการเกษตร รุ่นที่ 2/58**
ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00-16.30 น.
ชำระหลัง 18 ก.ย. 58 สมาชิก 6,500 บาท บุคคลทั่วไป 7,500 บาท (รวมvat)
ชำระภายใน 18 ก.ย. 58 สมาชิก 6,000 บาท บุคคลทั่วไป 6,000 บาท (รวมvat)
สถานที่อบรม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21

*รายละเอียดเพิ่มเติม www.fap.or.th หรือโทร. 02 685 2555-59 (ฝ่ายอบรม)

เพื่อความสะดวก

ท่านสามารถ

สมัครอบรมด้วย


แบบ online

ได้แล้ววันนี้ ที่..

www.fap.or.th

Tech Times Issue 1 September 2015



- หากต้องการอ่าน FAP Newsletter ย้อนหลัง สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ www.fap.or.th หรือ Scan QR Code with smartphone
- เสนอแนะหรือติชมได้ที่ E-mail: fapnewsletter@fap.or.th หรือ  <https://www.facebook.com/FAP.FAMILY>

ชำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตพิเศษที่ 209/2552
ปณศ.(พ) พระโขนง 10110

สิ่งตีพิมพ์

- จ่าหน้าซองไม่ชัดเจน
- ไม่มารับตามกำหนด
- ไม่มีเลขที่บ้านตามที่จ่าหน้า
- ไม่ยอมรับ
- ไม่มีผู้รับตามที่จ่าหน้า
- เลิกกิจการ
- ย้าย ไม่ทราบที่อยู่ใหม่



สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 02 685 2500 โทรสาร 02 685 2501
(สถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก ทางออก 3) (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT: สถานีสุขุมวิท ทางออก 1)
Website : www.fap.or.th , E-mail: fap@fap.or.th , Facebook : www.facebook.com/FAP.FAMILY